



◆◆ กลายเป็นประเด็นฮอตฮิตติดชาร์ตสำหรับเรื่องพลังงาน !!! ที่กำลังหัววิตกันว่าเดือนเมษายนที่จะถึงนี้ เขตใดในกทม. จะโดน แจ็กพ็อต ไฟฟ้าดับ ทำให้ยามนี้บริษัทที่ทำธุรกิจเกี่ยวกับพลังงาน ทดแทนต่างมีตัวเลขและโปรเจกต์ในใจแล้วว่า ใครที่แตกยอดได้ก่อน จะเป็นผู้มีชัยและเป็นฮีโร่ในการเติมเต็มพลังงานที่ประเทศไทยขาด อยู่ในขณะนี้ได้สำเร็จ!!! ◆◆ ล่าสุดตลาดหลักทรัพย์ ออกมาฟันธงแล้วว่ามายหวั่น เพราะเตรียมรับมือ งานนี้รับประกันว่า วันที่ 4-12 เมษายน! ที่ตลาดหุ้นไฟฟ้าจะไม่ดับแน่นอน งานนี้มีเหตุมีผลจากมี

ระบบไฟสำรองรองรับไว้เรียบร้อยแล้ว!! เรียกว่า “เกศรา มัญชุศรี” หนึ่งในทีมผู้บริหารตลาดหลักทรัพย์ สบัดธงแล้วว่าระบบไฟฟ้าสำรองนั้นมีเหลือใช้ที่จะรองรับ แคมเหล่านี้โบรกเกอร์ก็ขานเป็นเสียงเดียวกัน ว่า กระดานหุ้นจะไม่วันสะตูดแน่นอน ฟันธง!!!!

◆◆ วกกลับมาที่การลงทุนกันบ้างกับค่าย คิวทีซี เอนเนอร์ยี หรือ QTC ที่มี “พูลพัฒนา ดันธณสิน” บอสใหญ่ใจดีแห่งค่าย ยี่มหวานอารมณ์ดี ก็จะไม่ให้อารมณ์สดใสได้อย่างไร เพราะตัวเลขกำไรพุ่งขึ้น 41% แคมยังมีปันผลให้กับผู้ถือหุ้นอีก 0.31 บาท!!! นอกจากนี้ตัวเลขจะสดใสแล้วแวตเอเชียพูลพัฒนาเน้นสดใสยิ่งกว่า เพราะแว่วว่าโปรเจกต์ยักษ์



พูลพัฒนา ดันธณสิน

ที่จะร่วมหุ้นกับเพื่อนซี UAC กับเสี่ยแอ๊ด “กิตติ ชีวะเกตุ” นั้นกำลังไปโลด!!!! ขานรับพลังงานทดแทน พอดีบอดี ??? ◆◆ ฟากหุ้น SF ราคาพุ่งพรวดขึ้น 15.69% มาอยู่ที่ 11.80 บาท เพิ่มขึ้น 1.60 บาท มูลค่าซื้อขาย 1,059.20 ล้านบาท โดยราคาเปิดตลาดที่ 10.20 บาท ราคาปรับตัวขึ้นสูงสุดที่ 12.20 บาท และราคาปรับตัวลงต่ำสุดที่ 10.20 บาท ทำให้งานนี้กระดานร้อนฉ่ำเคาะซ้ายเคาะขวากันให้จ่าละหวั่น! งานนี้ “สมนึก พจนเกษมสิน” ผู้บริหารแห่งค่าย รับสายทั้งเพื่อนพ้องและน้องพี่รวมถึงกระจอกข่าวแทบม่ายหวั่น เพราะนอกจากหุ้นจะฮอตฮิตติดชาร์ตแล้ว ผู้บริหารยังสายร้อนฉ่ำ เพราะเสี่ยสมนึกกำลังอยู่ระหว่างการเจรจากับ อีออนมอลล์!! ในการจัดตั้ง “เมกา” แห่งที่ 2 งานนี้บอกได้

คำเดียวว่าไฮตีช่วงชัชวาล!!!! ◆◆ มาถึงช่วงกิจกรรมดีๆ ของธนาคารอาคารสงเคราะห์ (ธอส.) ที่มีอุปถัมภ์พิเศษให้แก่ผู้ถือบัตร ATM ทุกท่านกับกิจกรรม “ดูหนังทุกวัน ทูกรอบ ทุกสาขา ทั่วประเทศ” ที่โรงภาพยนตร์ในเครือเมเจอร์ ซินีเพล็กซ์ และอีจิวี่ ทุกสาขา (รวมทั้งพารากอน ซินีเพล็กซ์ เอสพลานาด ซินีเพล็กซ์ พาราไดซ์ ซินีเพล็กซ์ และเมกา ซินีเพล็กซ์) ในโครงการ GHB Home & Family Plus ตั้งแต่วันนี้ ถึงวันที่ 31 พฤษภาคม 2556 ◆◆ ส่วนศูนย์การค้าเซ็นทรัลพลาซ่า อุบลราชธานี ชวนร่วมทำดีกับกิจกรรม “Like นี้เพื่อน้อง” ง่ายๆ เพียงกด Like ให้กับ Facebook แฟนเพจ Central-Plaza Ubonratchathani เพียง 1 Like มีค่า 5 บาท เพื่อสมทบเงินบริจาคให้กับโครงการจัดสร้างห้องสมุด และโรงอาหารให้กับโรงเรียนบ้านตากแดด อ.ตระการพิชผล จ.อุบลราชธานี ลึ้นสุดการนับ

# ทับทิม

Tan Hoon  
Circulation: 100,000  
Ad Rate: 700

Section: First Section/-  
วันที่: อังคาร 26 กุมภาพันธ์ 2556  
ปีที่: 10 ฉบับที่: 2229  
Col.Inch: 48.87 Ad Value: 34,209  
คอลัมน์: เรื่องเล่าปากซอย

หน้า: 10(บน)  
PRValue (x3): 102,627

คลิป: ขาว-ดำ



สมนึก หงษ์เกษมสิน



ประสาร ไตรรัตน์วรกุล

จำนวน Like วันที่ 5 เมษายนนี้ !!! ♦♦ หลัง จากที่ SCG ขึ้นแท่นครองตำแหน่งผู้ผลิตกระเบื้อง เซรามิกเป็นอันดับ 1 ของโลก มาวันนี้ คอตโต้ ก็ ช่วยตอกย้ำความเป็นเบอร์ 1 ของเอสซีจีให้แข็งแรง ยิ่งขึ้น จากการที่ “อนุวัตร เฉลิมไชย” แปรนต์ไค เร็กเตอร์ สำนักงานบริหารแปรนต์ เผยให้ฟังว่าตอนนี้คอตโต้จับมือกับ 3 पार्टเนอร์ระดับโลก!!! งานนี้นำเสนอสุดยอดกระเบื้องภายใต้คอลเลกชั่น คอตโต้ อิตาเลีย เอาใจลูกค้าไฮเอนด์ที่ไม่ได้ต้องการแค่คุณภาพ แต่ต้องมีดีไซน์ที่เป็นเอกลักษณ์และโดดเด่น ในระดับเวสต์คลาส...ทุกอย่างก้าวของคอตโต้จะหยิบจะจับอะไรก็เจิดจรัสสมกับเป็นโอบอลแปรนต์จริงๆ...???

♦♦ ส่วน “มิทซีจี โคโนซิตะ” ท่านประธานแห่งกรู๊ปีส หรือ GL ที่กำลังภูมิใจนำเสนอการทุบสถิติของกำไรที่ทะยานพุ่งถึง 66% งานนี้ไม่ต้องบอกก็รู้ว่า “มิทซีจี” นั้นแฮปปี้ขนาดไหน เพราะนอกจากจะขยันทำอะไรแล้ว ยังขยันตีบทกระชับมิตรเชื่อมสัมพันธ์กับดีลเลอร์อีกต่างหาก งานนี้จัดไปเพื่อคนรักกรู๊ปีส!!! ♦♦ สุดท้ายและท้ายสุดกับ “ประสาร ไตรรัตน์วรกุล” ท่านผู้ว่าแบงก์ชาติ ที่นานๆ จะออกมาเผยกลไกตัวเลขค่าบาทและตัวเลขเศรษฐกิจ!!! ถ้าสุดออกมาสะบัดธงแล้วว่าไม่เข้าแทรกแซงค่าบาทเป็นอันขาด!! งานนี้มีเหตุมีผลจากให้เป็นที่ไปตามกลไกของตลาดเงิน เรียกว่าปล่อยให้เป็นที่ไปตามวาระเอ๊ย เป็นไปตามกลไกตามสูตรเด๊ะ!!!! ☺

## ขาโจ๋ปากซอย